



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โปสทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, workpointtoday, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, thebankokinsight, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook)

-ศบค. เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เดินทางมาจากออสเตรีย 1 ราย ฮองกง 2 ราย เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ และผู้ติดเชื้อในประเทศไทย จากจ.สุราษฎร์ธานี 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,731 ราย รักษาหายเพิ่ม 11 ราย รวมรักษาหาย 3,529 ราย ยังรักษาในรพ. 143 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, สำนักข่าวไทย, 77kaoded, innnews, tnthailand, thebangkokinsight)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุม ศบค. ครั้งล่าสุด นายกฯ ได้เร่งรัดให้ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนใช้ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาทให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้ว ขณะนี้ได้วิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเองภายในประเทศ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแล้ว 400 ล้านบาท 2.การทำความร่วมมือวิจัยและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากต่างประเทศ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแล้ว 600 ล้านบาท และ 3.การจัดซื้อจัดหาวัคซีนด้วยการนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ 77 kaoded

-ผู้ว่าฯ ระนอง ลงพื้นที่แนวริมคลองละอูนซึ่งมีพื้นที่ติดกับชุมชนประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันสอดส่อง ฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ประเด็นผลกระทบ

1.หญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิดที่เกาะสมุย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อในระหว่างกักตัวในสถานที่กักตัว 14 วัน แต่ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก ไทยมีระบบการคัดกรองและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, springnews, sanook, mcot, js100, thaiPBS, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลของหญิงชาวฝรั่งเศส วัย 57 ปี ที่ติดเชื้อโควิด 19 หลังพ้นระยะการกักตัว 14 วัน โดยติดตามประวัติการเดินทางเพื่อให้ทราบว่าการติดเชื้อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรที่ไหน โดยใช้สมมุติฐานระยะการฟักตัวของโรคเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ ส่วนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเกือบ 100 คน ทั้งสามี ลูกชายและเพื่อนที่มารับ ผู้ที่เดินทางร่วมกันบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ใน ASQ และเจ้าหน้าที่รพ.กรุงเทพ-สมุย ผลเป็นลบ ทั้งนี้ ผลการตรวจเลือดของผู้ป่วยไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด 19 แต่พบสารพันธุกรรมจำนวนมาก สอดคล้องกับลักษณะการติดเชื้อเฉียบพลันของโรคโควิด 19 ส่วนการถอดรหัสพันธุกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ สำหรับการสอบสวนในสถานที่กักกันโรค จ.สมุทรปราการ ที่ผู้ป่วยเข้าพักระหว่าง 30 ก.ย.-15 ต.ค. 2563 พบผู้ปฏิบัติงาน 68 คน เก็บตัวอย่างแล้ว 67 ราย ผลไม่พบเชื้อ รวมทั้งผลตรวจเลือดไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด 19 ส่วนการเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม 7 ตัวอย่าง พบเชื้อที่พื้นผิวอุปกรณ์อ็อกซ์ฟอกในห้องพักฟิตเนส 1 ตัวอย่าง จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถูกกักกันไม่ครบ 14 วันออกมาแพร่เชื้อในห้องฟิตเนส และพื้นที่ส่วนกลางบางจุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า ทีมสืบสวนโรคนำผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นผู้เสี่ยงสูงคือ สามีและลูก มาตรวจ ผลไม่พบว่ามีอาการติดเชื้อ ได้ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงระดับกลางอีก 20 คน ที่เดินทางมากับเครื่องบินลำเดียวกันมาตรวจหาเชื้อ และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำอีกประมาณ 80 คน ที่ผู้ป่วยเดินทางไปตามต่างๆ ช่วงวันที่ 15-21 ต.ค. 2563 โดยผู้ที่เดินทางมากับเครื่องบินลำเดียวกันมาตรวจแล้ว 1 คน ผลไม่พบการติดเชื้อ ส่วนอาการของผู้ป่วยขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ ทีมแพทย์ได้เริ่มให้ยาฟิวเวียราเวียร์ ขณะที่สามีและลูกยังกักตัวอยู่ที่ห้องแยกโรคอาคารอีก 4-5 วัน หากไม่พบเชื้อ ถือว่าปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-นายอภิเดช พรหมคุ้ม สสอ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า เมื่อวาน รพ.เกาะสมุย นำผู้เสี่ยงสูง 4 ราย จากทั้งหมด 15 ราย ได้แก่ สามี บุตรชาย คนขับรถ และผู้โดยสาร ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลตรวจเป็นลบ วันนี้ เวลา 09.00 น. รพ.เกาะสมุยนำผู้เสี่ยงสูงที่เหลืออีก 11 ราย ซึ่งเป็นลูกเรือ 2 ราย และ

ประเด็นข่าว

ผู้โดยสารอีก 9 ราย ไปตรวจหาเชื้อ ผลตรวจเป็นลบ 9 ราย อีก 2 ราย รอผลตรวจ

2.การควบคุมโรคที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, tnnthailand)

-ผู้ว่าตาก ประชุม กกก.โรคติดต่อฯ มีมติเปิดด่านพรมแดนสงสสินค้า 26 ต.ค.นี้ ปลดล็อกชุมชนวัดหลวงให้ขายอาหาร-ธุรกิจเปิดบริการได้ 27 ต.ค. โดยจากการสุ่มตรวจ 10,177 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด ทำให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, newtv.)

-สหภาพยุโรป หน่วยงานควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทั้งยุโรป ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19

-WHO เตือนว่า หลายประเทศในยุโรปกำลังเจอกับสภาวะการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤติที่รุนแรงกว่าการระบาดรอบแรก โดยเฉพาะในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเข้าหน้าหนาว อาจทำให้รพ.มีคนไข้เกินกว่าห้องไอซียูจะรับไหว

-อินเดีย มีผู้ติดเชื้อประมาณวันละ 57,000 ราย เสียชีวิตประมาณวันละ 764 ราย

-เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อ 14,714 รายภายในวันเดียว เป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. ผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 10,000 รายแล้ว

-สหรัฐฯ ติดเชื้อวันเดียวกว่า 8.4 หมื่นราย สถาบันชีวิตและประเมินผลด้านสุขภาพฯ คาดจะมีผู้เสียชีวิตกว่า 5 แสนคนภายในสิ้นเดือนก.พ.นี้ ด้านองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้เอสตราเซนเกก และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กลับไปทดลองวัคซีนโควิด 19 ในเฟส 3 ต่อ

-ฝรั่งเศส ผู้ป่วยเกิน 1 ล้านราย เป็นชาติที่ 2 ของยุโรปตะวันตก ประธานาธิบดีเตือนเชื้อไวรัสจะอยู่ยาวถึงช่วงฤดูร้อนปีหน้า

-เมียนมา สถานการณ์ยังคงรุนแรง มีผู้ติดเชื้อเกิน 4.2 หมื่นรายแล้ว

-เบลเยียม ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 10,000 รายต่อวัน ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,568 ราย ยอดสะสมกว่า 2.87 แสนราย สูงเป็นอันดับ 2 ของยุโรป เสียชีวิตอีก 70 ราย รวมเสียชีวิต 10,658 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 42,469,950 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 489,757 ราย อาการรุนแรง 76,477 ราย รักษาหายแล้ว 31,423,036 ราย เสียชีวิต 1,149,142 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 8,746,953 ราย อินเดีย 7,813,668 ราย บราซิล 5,355,650 ราย รัสเซีย 1,480,646 ราย สเปน 1,110,372 ราย

ข้อเท็จจริงเบ็ด จ.สมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, js100, newtv.)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยกรณีท่อส่งแก๊สระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จ.สมุทรปราการ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 62 ราย ขณะนี้กลับบ้านได้แล้ว 38 ราย ยังรักษาอยู่ 24 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยสีแดง 6 ราย มี 4 รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ สีเหลือง 9 ราย และสีเขียว 9 ราย สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่มีอาการแสบตา แสบคอ แสบจมูก เหน็บวม และมีอาการแสดงเล็กน้อย อาทิ เหนื่อยง่าย ปวดศีรษะ คัดจมูก มีผื่นแดง คันตามร่างกาย นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 5 จุด พบว่า ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ พอร์มลิตีไฮดรอเจนซัลไฟด์ ไอโซน ฝุ่น PM10 และ ฝุ่น PM2.5 ทุกจุดไม่เกินค่ามาตรฐาน และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร พบว่า เบนซีน, เอทิลีน, โทลูอิน, ไซลีน, สไตรีน ทั้ง 5 จุดปริมาณสารเคมีไม่เกินค่าขีดจำกัดการสัมผัสสัมผัสสารเคมีทางการหายใจ ระดับ 1 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีปฏิบัติและข้อสังเกตเมื่อเกิดก๊าซรั่วไหล สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตามแนวท่อส่งก๊าซ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงพื้นที่ในระยะรัศมีอย่างน้อย 1 กม.จากจุดเกิดเหตุ 2.ประเมินอาการตนเอง หากมีอาการระคายเคืองตา แสบตา น้ำตาไหล แสบจมูก คลื่นไส้ อาเจียน คันตามร่างกาย รวมทั้งการบาดเจ็บ หรือสงสัยว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา 3.ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่จุดเกิดเหตุ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เพื่อป้องกันการสัมผัสสัมผัสมลพิษ รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนบริเวณจุดเกิดเหตุ 4.ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบ ควรสวมหน้ากากกรองคาร์บอนเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ 5.หากสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก 6.เมื่อกลับออกจากพื้นที่ ควรรีบทำความสะอาดร่างกายทันที นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีแนวท่อก๊าซ หากได้กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นฉุน หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติ ขอให้แจ้งพนักงานในโรงงาน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการระงับเหตุดังกล่าวให้เร็วที่สุด และควรรีบออกจากบริเวณนั้นทันที

พัฒนาระบบเวรเปลออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, mcot, thailandplus)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สธ. เผย รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ได้พัฒนาระบบเวรเปลออนไลน์ ผ่านแอปฯ SPR Care ซึ่งเป็นแอปฯ back office ของรพ.ที่ใช้สำหรับบันทึกวันลา การสแกนเข้างาน พบว่าได้ผลดี พนักงานเวรเปลไม่เกิดความผิดพลาดในการรับส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งความรวดเร็วและปริมาณงาน เจ้าหน้าที่เวรเปลเดินน้อย ได้งานเพิ่มจาก 380 เทียต่อวันเป็น 700 เทียต่อวัน ลดเวลารอคอยส่งผู้ป่วยกลับบ้านจาก 87 นาที เหลือ 34 นาที

ประเด็นข่าว

ข้อเท็จจริงการกินนมแม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thailandplus, chiangmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เลี้ยงลูกด้วยนมเปรี๊ยะตั้งแต่แรกเกิด เพราะคิดว่าจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่านมแม่ ว่า สิ่งที่ได้ทารก 0-6 เดือนควรได้รับและดีที่สุดคือนมแม่อย่างเดียวติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากมีสารอาหารกว่า 200 ชนิดที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางกาย พัฒนাসมอง จอประสาทตา และระบบภูมิคุ้มกัน

เตือนอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสพบอุบัติเหตุจากการจมน้ำได้ เนื่องจากไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง แนะนำประชาชนไม่ควรเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำเชี่ยว หากจำเป็นต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำควรเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อม ประชาชนที่อยู่บริเวณน้ำท่วมหรือใกล้แหล่งน้ำ ไม่ควรดื่มของมึนเมา เพราะอาจเกิดการพลัดตกน้ำได้ ส่วนผู้ประกอบการอาชีพทางน้ำ ควรเตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย ไม่ควรอยู่ตามลำพังแม้ว่ายน้ำเป็น เด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรมีคนดูแลใกล้ชิดเสมอ ที่สำคัญหากพบเห็นคนตกน้ำ ขอให้ช่วยด้วยการใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”

ไวรัส RSV ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว เผย พบไวรัส RSV ระบาดหนัก คนไข้เด็กทั้งรพ.รัฐ-เอกชน ป่วยด้วยไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส RSV และเสียงชุมชน ล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หากมีอาการให้รีบพบแพทย์

ร้องกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-น.ส.ชลธิดา ชมภูกุล อายุ 44 ปี อยู่เลขที่ 114 หมู่ 17 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลังจากมารดาคือ นางทองเพียร ชมภูกุล อสม. อายุ 75 ปี เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ไม่ได้รับเงินฌาปนกิจศพของกองทุนฯ จำนวน 67,100 บาท ที่ส่งมานานกว่า 16 ปี เนื่องจากไม่พบชื่อในระบบ โดยระบุว่า แม่เป็น อสม.มาตั้งแต่ปี 2536 เข้าร่วมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของจังหวัดเมื่อปี 2547 และลาออกจาก อสม.ประมาณ 8 ปี แต่ตนส่งเงินสมทบทุกปี โดยปี 2562 ส่งเงินไป 610 บาท

เยี่ยมเยียนเด็กผูกคอตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย

-นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านทุ่ง อ.เมืองกระบี่ เข้าเยี่ยมเด็กหญิงเอ อายุ 13 ปี นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังก่อเหตุผูกคอตายในห้องนอน แต่ครอบครัวเข้าช่วยเหลือได้ทัน โดยก่อเหตุหลังถูกครูประจำชั้นยึดโทรศัพท์ พร้อมเปิดอ่านแชตส่วนตัวให้เพื่อนนักเรียนฟัง จนเกิดความอับอายเจ้าหน้าที่ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำ พร้อมฝากครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด

ข่าวปลอมโรคทางเดินอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100

-ตามที่มีข่าวเรื่อง หากมีอาการลมลงขา จะทำให้เป็นอัมพฤกษ์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อมูลกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน ปัจจุบันไม่มีหลักฐานว่าอาการลมตี ลมดัน ลมลงขา เป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทได้ เพราะลมที่อยู่ในทางเดินอาหารจะเคลื่อนที่ไปตามทางเดินอาหารเท่านั้น

เกาหลีใต้ฉีดวัคซีนไข้หวัดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-ผู้เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นเป็น 48 ราย ทำให้แพทย์และนักการเมืองบางคนเรียกร้องรัฐบาลให้หยุดโครงการฉีดวัคซีนฟรีแก่ประชาชน

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph

🐦 pr_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel

